

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

## VL – ดูหน้างาน จะชัดกว่า

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มา ในสัจจหัว...

อย่างที่เคยกล่าวมาบ่อยครั้งว่า กราฟราคา ถ้าจะมาดูในช่วงที่มีการปิดตลาดไปแล้ว บางทีที่ดูว่าสวย ก็อาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดในอีกวัน หรือกลับกัน อันที่ดูว่าแย่ๆ ไม่น่าจะมีอะไรในกอไผ่ ก็กลับวิ่งขึ้นหน้าซื่อๆ... อย่างนั้นแหละ ถึงต้องมาว่ากันที่หน้างาน หรือ ในช่วงของชั่วโมงในการซื้อขาย อาจจะเห็นอาการได้ชัดเจนนกว่า เรียกว่า แค่ว่าราคากระพริบก่อนตลาดเปิด ก็พอจะเห็นแววแล้ว แต่ถ้าจะเอาซัวร์ ถ้ารักจะแก๊งกำไร ในหุ้นซึ่งๆ หุ้นเล็ก ๆ หรือ หุ้นที่ยังไร้ปัจจัยชัดเจน ต้องรักที่จะยอม นั่งเฝ้าหน้าจอกันเลยทีเดียว... การดูไปห้องน้ำ ไปกินน้ำ อาจจะเรียกว่า ค่าเข้าห้องน้ำ หรือ ค่ากินน้ำ ราคาแพงมาก ก็ได้ซะครับ... อย่างเหนือเมฆเอาหุ้นที่กราฟทรงสวยๆ มาดูกันนั้น ก็เป็นราคาที่ปิดตลาดไปแล้ว ไม่รู้ลึว่า หลายๆ คนในตลาด ช่วยกันซื้อทำให้ราคาเปิดสวย กราฟสวย หรือว่าจะมีบางกลุ่มหรือบางคน ที่จงใจทำให้กราฟสวย ซึ่งก็อาจจะเพื่อการอย่างใดอย่างหนึ่งในอนาคตก็ได้... แต่เหนือเมฆเชื่อว่า นักลงทุนในยุคสมัยนี้ น่าจะอ่านอาการกันออกได้แล้วละ ไม่ว่าจะประสบการณ์ หรือจากการบอกเล่า หรือแม้แต่การเข้าอบรมในคอร์สต่างๆ ซึ่งยุคนี้ ก็มีทางออนไลน์เยอะแยะไป ก็น่าจะบอกเล่าถึงอาการของหุ้นต่างๆ ให้ฟังทำนองนี้แค่เรียนรู้ไปทีละขั้น แล้วก็เข้าใจเอง... การอ่านบทวิเคราะห์ในเชิงเทคนิคในยุคสมัยนี้ น่าจะเปลี่ยนไปจากที่ผ่านๆ มา ซึ่งอาจจะไม่นิยมอ่านจากกระดาษแล้ว อ่านจากอุปกรณ์สื่อสาร จะง่ายกว่า... ยิ่งถ้าไม่อยากจะหรือไม่ชอบอ่าน ก็ชมคลิปที่เห็นภาพกันชัดๆ เลยก็มี... ต่อไป ทางเพจ TH UTRADE ก็จะมีให้เช่นกันนะ

### ดูตามเกม...

ก็เหมือนจะพักตัวมาสักระยะหนึ่งแล้วละ และวันวาน ก็เริ่มๆ ออกอาการ หรือมีแววว่า อาจจะกระชากขึ้นอีกซักกระลอกก็ได้... แต่ทั้งนี้ ก็ต้องดูหน้างานกันอย่างที่กล่าวมาข้างต้นด้วยอยู่ดี

**แนวรับ : ... 2.02-1.96 ราคา นี้ ยังรับได้ อย่างสุด 1.95**

**เป้าหมาย : ... 2.30-2.40 หรือ รอบยาว อาจจะหวัง 3.0 ได้**

Price Chart...(VL)



### ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น VL...** ว่ากันที่เป้าหมายของรอบยาวที่ว่า ก็จะมาจากรูปแบบของ MA. ที่เริ่มเรียงตัวกันในรูปแบบของ Bullish Pattern แถวๆ ราคา 1.50 นั่นก็แปลว่าไปได้อีก 1 เท่าตัว จากราคาที่ว่า ก็จะมีเป้าหมายราคาที่ระดับ 3.00 โดยประมาณ... แต่อย่างไรก็ตาม ต้องไม่เกิดการพลิกลงมาต่ำกว่า 1.95 ก่อนด้วย... แล้วเป้าที่ 2.30-2.40 บางท่านอาจจะถามว่า หามาได้อย่างไรกัน ราคาในอดีตก็ไม่มีให้เห็นเลย เพราะถ้าเกิน 2.08 เหนี่ย ก็เป็น All Time High อีกครั้งแล้ว... ผล่อๆ ดีไม่ดี ราคา 2.08-2.10 เหนี่ย ก็คือเป้าหมายของคลื่น 3 ใหญ่ แล้วก็เป็นได้นะ 2.30-2.40 จะถึงหรือ... อันนี้ ลองให้เป็น การบ้านดูนะครับ บอกไว้ว่า วิธีย่างๆ ฟันๆ ด้วยนะ